

**รวบรวมปัญหา**

ภาวการณ์ เจริญยง



# ชาหอมกฤษณา-แคปซูล นวัตกรรมใหม่ฝีมือคนไทย

“กฤษณา” เป็นต้นไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานาน ซึ่งมีสรรพคุณมากมายเพราะเป็นทั้งไม้หอม เป็นสมุนไพร และวันนี้มีการนำมาทำเป็นชาชงดื่มกันแล้ว โดย คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ แห่งบริษัท กฤษณากรีนโกลด์ จำกัด โดยใช้ชื่อแบรนด์ “กรีนโกลด์”

คุณสุทธิสินธุ์ กล่าวถึงที่มาที่ไปของการทำธุรกิจชาหอมกฤษณาว่า เขาเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2547-2549 และเริ่มวิจัยพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จนผลิตชาจากไม้หอมกฤษณา มีสรรพคุณช่วยดูแลปรับสมดุลในร่างกายเป็นหลัก ล้างพิษ และรักษาอาการอักเสบ

ในงานวิจัยดังกล่าวได้นำใบกฤษณาอบแห้งทำเป็นชา โดยทดสอบการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแล้วว่าคนกินแล้วปลอดภัย ที่ผ่านมายังไม่มีใครนำมาใช้เป็นชาชงดื่ม ส่วนใหญ่จะใช้สกัดนำมาทำเป็นน้ำหอมเสียมากกว่า

“บริษัทผมเป็นต้นตำรับ เป็นผู้คิดค้นกระบวนการในการนำใบกฤษณาที่มีรสขมมาทำเป็นชาโดยที่ไม่ขม แต่สรรพคุณยังเหมือนเดิม ที่สำคัญทำให้หอมได้ ถือเป็นนวัตกรรมหมายความว่าทุกส่วนของกฤษณาจริงๆ ถ้าไม่มีกระบวนการทำให้หอม ไม่สามารถทำได้ จึงเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางชีวภาพในการทำ เพราะใบมันปกติขม เปรียบเทียบความขมได้กับสะเดาและบอระเพ็ด แต่ขึ้นอยู่กับขนาดและสายพันธุ์ด้วย”

สำหรับชาทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะใช้ใบที่ย่อยดๆ แต่ชากฤษณามีจุดที่แตกต่าง เพราะใช้ใบที่แก่เขียวและสด โดยเก็บจากยอดลงมาประมาณ 3-4 ใบ ไม่ได้ใช้ตรงยอด หลีกเลี่ยงการใช้ยอด ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาภูมิแพ้หรือทำให้คันเป็นโรคเกาต์ หรือเป็นโรคปวดข้อก็ไม่ได้เลย

สำหรับสรรพคุณของชาหอมกฤษณาที่ใช้ในการปรับสมดุลในร่างกายที่เห็นคือ ช่วยเรื่องไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ไขมันที่อยู่ในตับ ซึ่งไม่มีชา ไม่มีสมุนไพรตัวไหนที่มีสรรพคุณในลักษณะนี้

เมื่อสอบถามถึงแหล่งวัตถุดิบ ในการทำใบชา กฤษณานั้น คุณสุทธิสินธุ์เล่าว่า ส่วนใหญ่



รับซื้อมาจากเครือข่ายเกษตรกรที่ร่วมกันมานาน เพราะใบชาที่ทางบริษัทเองเน้นปลูกเพื่อทำงานวิจัยเท่านั้น รวมแล้วทั้งหมดมีประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอยู่ในหลายจังหวัดทั้งที่นครราชสีมาแถบรอบๆ เขาใหญ่ นครนายก สระแก้ว สุรินทร์ บุรีรัมย์ และตราด ฯลฯ โดยจะมีการส่งเก็บเป็นล็อตๆ เพื่อเวียนกันส่งเข้าโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา

“ต้นกฤษณานั้นมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ทวีปเอเชีย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในบ้านเรามีปลูกอยู่ 5 สายพันธุ์ โดยพันธุ์ที่ทางบริษัทกฤษณากรีนโกลด์ส่งเสริมให้ปลูกคือในภาษาพื้นบ้านเรียกว่า พันธุ์เขาใหญ่”

แม้จะมีเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกต้นกฤษณาจำนวนหนึ่งแล้ว เขาก็ยังอยากชักชวนให้คนที่สนใจมาปลูกกันให้มากขึ้น โดยจะส่งเสริมให้ปลูกอีก 5,000 ไร่ และบริษัทเองจะขยายพื้นที่ปลูกอีก 200-300 ไร่ เพราะต้นกฤษณานั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถทำเงินได้ก่อนโต

การปลูกต้นกฤษณา เชื่อว่าผู้คนจำนวนมากน้อยที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ ประเด็นนี้คุณสุทธิสินธุ์ให้ข้อมูลว่า จะพยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก จุดสำคัญคือ กฤษณาต้องอยู่ในอากาศที่ชื้นเป็นดินภูเขา ดินหิน ดินลูกรัง ต้องไม่ใช่ดินทรายหรือดินเหนียว ดินท้องถิ่นไม่ได้ และต้องอยู่ในที่สูง นี่คือกฤษณา

แต่ถ้าถามว่าถ้าปลูกในหน้าแล้งในที่ราบได้ไหม ได้แต่ต้องมีระบบน้ำซึ่งทำให้ชุ่มชื้น ถึงจะรอด

กฤษณาไม่มีโรค มีแต่ภัยธรรมชาติที่ทำให้ตาย เช่น พายุปลวก และหนอนที่กินใบ มีสองอย่างเท่านั้น

เกี่ยวกับประเด็นการแข่งขันและการตลาดนั้น ด้วยความที่ใบชากฤษณา “กรีนโกลด์” เป็นต้นตำรับ เลยต้องออกแรงเหนื่อยหน่อยเพื่อสร้างการรับรู้ในทางการตลาด

“พูดถึงคู่แข่ง ส่วนใหญ่คู่แข่งโดยตรงผมไม่ค่อยห่วง เพราะคู่แข่งโดยตรงมักเป็นคู่แข่งที่เกือบปีเราเกือบทั้งหมด แล้วเทคโนโลยีหรือกระบวนการอาจจะยังไม่ถึงขั้น มีประมาณ 6-7 ราย ส่วนคู่แข่งทางอ้อมเป็นชาจีน”

“ตอนนั้นเราเป็นชาตัวเดียวที่กินแล้วหอม นุ่ม ชุ่มคอ แล้วก็หอมลึก เท่าที่เห็นแม่แต่ต่างประเทศก็ไม่มีแบบเรา ที่สามารถรับประทานกันได้ว่าไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่มีกระบวนการไหนที่ใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิตเลยตั้งแต่



# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 350,000  
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 5 - พุธสัปดาห์ 11 กันยายน 2557

ปีที่: 34

ฉบับที่: 1777

หน้า: 52(เต็มหน้า)

Col.Inch: 107.33 Ad Value: 48,298.50

PRValue (x3): 144,895.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: รวยด้วยปัญญา: ชาหอมกฤษณา-แคปซูลนวัตกรรมใหม่ฝีมือคนไทย



กระบวนการปลูกถึงกระบวนการทำเป็นชา ออกมาเป็นใบ การันตีได้ว่าเราคือเฟี้ยวออริจินอลของใบกฤษณาโดยตรง”

วันนี้ผลิตภัณฑ์ชาหอมกฤษณากรีนโกลด์มีหลายแบบให้เลือก อาทิ ชนิดซองสำเร็จ

แบบพรีเมี่ยม บรรจุ 20 ซอง ราคา 400 บาท  
ชนิดใบสุตรดั้งเดิม น้ำหนัก 50 กรัม ราคา 600 บาท

ชนิดใบชง แบบพรีเมี่ยม ราคา 900 บาท น้ำหนัก 65 กรัม

สามารถดื่มได้ทั้งวัน ดื่มแทนน้ำได้เลย นอกจากนี้ จะมีแบบแคปซูล

ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่พัฒนาจากพันธุ์ไม้หอมที่รู้จักกันทั่วไป เป็นสมุนไพรที่ถูกนำมาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความร่ำรวยด้วยความคิดที่นำขึ้นชมจริงๆ ●